

สสท.ร่วมกับ ม.เกษตร ลงนามความร่วมมือพัฒนา สมรรถนะผู้นำสหกรณ์เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศ เฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี สหกรณ์ไทย



สันทิबाटสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โครงการ “พัฒนาสมรรถนะผู้นำสหกรณ์สู่การยกระดับขีดความสามารถของสหกรณ์ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศ”

วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุม 9 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ โครงการ “พัฒนาสมรรถนะผู้นำสหกรณ์สู่การยกระดับขีดความสามารถของสหกรณ์ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศ” โดยมี รศ.วุฒิชัย กปิลาภจันท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงนามร่วมกับ นายวิฑูรย์ แนนพานิช ประธานกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

สสท.ร่วมกับ ม.เกษตร ลงนามความร่วมมือพัฒนา สมรรถนะผู้นำสหกรณ์เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศ เฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี สหกรณ์ไทย

ต่อจากหน้า **1**

และ ดร.ดำรง ศรีพระราม รองอธิการบดีฝ่ายบริการ
วิชาการ ผศ. ดร.นุชนาด มั่งคั่ง คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
รศ.จุชาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการ
ด้านสหกรณ์ นายมานะ สุดสงวน รองประธาน
กรรมการฯ คนที่ 1 นายทรงศักดิ์ กุลชูศักดิ์ รอง
ประธานกรรมการฯ คนที่ 3 นายวิเชียร พวงศรี
กรรมการ นายสุศักดิ์ วานิชกิจ กรรมการ นายสมพิศ
ทามี่ กรรมการ และ ดร.ธนภัทร ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
ผู้อำนวยการ นายสุทัศน์ จันทร์เงียบ รองผู้อำนวยการ
สสท. ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน บันทึกข้อตกลง
ดังกล่าวเห็นชอบในการศึกษาแนวทางการพัฒนา
สมรรถนะผู้นำสหกรณ์สู่การยกระดับขีดความ
สามารถของสหกรณ์ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ประเทศสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ ให้ประเทศมีขีดความ
สามารถในการแข่งขัน คนไทยกินดีอยู่ดี มีความ
เสมอภาคและเป็นธรรม อีกทั้งเป็นการยกระดับ
การจัดการเรียนรู้แก่ผู้นำสหกรณ์ในแนวทางการ
พัฒนาที่ยั่งยืน จึงได้กำหนดกรอบภารกิจหลัก
5 ประการ 1. เพื่อกำหนดตัวแบบมาตรฐานสมรรถนะ



พัฒนาผู้นำสหกรณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ข้อจำกัด
และช่องว่างในการเข้าถึงการเรียนรู้ตามมาตรฐาน
3. เพื่อวางกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาผู้นำสหกรณ์
สู่การยกระดับขีดความสามารถในการเป็นกลไก
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศ 4. เพื่อวางกรอบ

แนวทางพัฒนาหลักสูตรตามมาตรฐานสมรรถนะ
สำหรับผู้นำสหกรณ์ การประเมินสมรรถนะการ
รับรองคุณวุฒิ และ 5. พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมผู้นำ
สหกรณ์ตามมาตรฐานสมรรถนะ โดยสถาบันวิชาการ
ด้านสหกรณ์ ให้การสนับสนุนด้านคำปรึกษาแนะนำ
เพื่อกำหนดตัวแบบมาตรฐานสมรรถนะสำหรับผู้นำ
สหกรณ์

นายวิฑูรย์ ประธานกรรมการฯ สสท.
กล่าวเพิ่มเติมว่า เท่าที่ประเมินสหกรณ์มีความพร้อม
แต่ขาดองค์ความรู้ และในครั้งนี้ได้ สสท. ได้รับความ
ช่วยเหลือจาก ม.เกษตร ระยะเวลา 3 ปี ในการวิจัย
เพราะคนของสหกรณ์มีจำนวนกว่า 11 ล้านคน
คงไม่สามารถทำกิจกรรมให้ครอบคลุมทั้งหมดได้
ครั้งนี้จึงเน้นในตัวผู้นำสหกรณ์ เพื่อจะรับทราบ
ถึงข้อมูลความต้องการและขาดอะไร นำมาสู่การ
กำหนดแนวทางการพัฒนาสหกรณ์ทุกประเภท
และยกระดับขีดความสามารถของผู้นำสหกรณ์ ผม
เชื่อว่า งานวิจัยนี้จะเป็นเครื่องมือแผนงานให้สหกรณ์
คนสหกรณ์พัฒนาองค์ความรู้ และยืนได้ด้วยตัวเอง
ถ้าสหกรณ์เข้มแข็งประเทศก็มีความมั่นคงยิ่งขึ้น